

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số: **95**/CV-HP

V/v: Báo cáo khắc phục xong tình trạng chứng khoán bị đình chỉ giao dịch và đề nghị đưa cổ phiếu HPX giao dịch trở lại.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2024

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (“Công ty”), Mã chứng khoán HPX xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự chỉ đạo, hỗ trợ của các Quý cơ quan đối với Công ty chúng tôi trong thời gian qua.

Ngày 11/9/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 546/QĐ-SGDHCM về việc chuyển cổ phiếu HPX từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 18/9/2023. Nguyên nhân cổ phiếu HPX bị chuyển sang diện đình chỉ giao dịch là do Công ty tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, cụ thể Công ty không công bố Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 đúng thời hạn quy định.

Công ty xin được báo cáo lại toàn bộ quá trình khắc phục lỗi vi phạm dẫn đến cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch như sau:

Ngày 10/9/2023, Công ty đã công bố BCTC riêng bán niên được soát xét năm 2023.

Ngày 11/9/2023, Công ty đã công bố BCTC hợp nhất bán niên được soát xét năm 2023.

Sau khi cổ phiếu HPX bị đình chỉ giao dịch, Công ty đã thực hiện việc rà soát, kiểm điểm rút kinh nghiệm để tránh xảy ra những vi phạm về nghĩa vụ công bố thông tin như thời gian vừa qua. Đồng thời, đến nay Công ty đã nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc công bố thông tin của công ty đại chúng niêm yết.

Công ty đã chủ động lập BCTC năm 2023 sớm và được đơn vị Kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM chấp thuận toàn phần. Công ty đã thực hiện công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán vào ngày 07/03/2024.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản nên bị ảnh hưởng nặng nề sau đại dịch Covid và sự trầm lắng của thị trường bất động sản trong thời gian qua. Bên cạnh đó việc cổ phiếu HPX bị đình chỉ giao dịch đã gây ra rất nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh như: tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng, các định chế tài chính để triển khai thực hiện dự án, chịu sức ép rất lớn từ các cổ đông, nhà đầu tư, các khó khăn khi thực hiện cơ cấu nợ, định giá các tài sản đảm bảo đối với các khoản vay tín dụng, phát hành trái phiếu và ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của hàng trăm cán bộ nhân viên Công ty...



Đến nay Công ty xin được báo cáo các Quý cơ quan về việc Công ty đã khắc phục xong các nghĩa vụ về công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đủ điều kiện để cổ phiếu được giao dịch trở lại. Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 41 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng thành viên Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Để tạo điều kiện cho Công ty sớm phục hồi sản xuất kinh doanh và phát triển, tạo sự tin tưởng của các cổ đông, nhà đầu tư và cán bộ công nhân viên, công ty kính trình Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh: Xem xét chấp thuận và quyết định đưa cổ phiếu HPX được giao dịch trở lại.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát kính mong nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ và chấp thuận từ Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, VPCT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
Đỗ Quý Hải

**7004-C.T.C.P.**
TY AN TƯ LÁT
TP. HÀ NỘI